



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดการรับสมัครในระหว่างวันที่ ๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) นั้น

บัดนี้ การรับสมัครฯ เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในครั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งหรือยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะเรียกข้อสิทธิใดๆ มิได้

๒. การยืนยันชื่อสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และยื่นเอกสารประกอบการประเมิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกยื่นแบบยืนยันชื่อสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยระบุชื่อสถานศึกษาได้เพียงแห่งเดียว และยื่นเอกสารประกอบการประเมินด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒

/๓. กำหนดการ...

๓. กำหนดการประเมินตามองค์ประกอบการประเมิน

วัน/เวลา	การประเมิน	คะแนนเต็ม (๑๕๐ คะแนน)	หมายเหตุ
วันพุธที่ ๒๐ ถึงวันวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖	๑. ประวัติและประสบการณ์ ๒. ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลงานที่ภาคภูมิใจ ๓. แนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษา ที่สมัครคัดเลือก	๕๐ คะแนน ๕๐ คะแนน ๕๐ คะแนน	
วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต ๒	คุณลักษณะและภาวะผู้นำ โดยวิธีการสัมภาษณ์	๕๐ คะแนน	

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ พร้อมนำบัตรประจำตัว
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแสดงในวันเข้ารับ
การสัมภาษณ์ หากขาดบัตรใดบัตรหนึ่งจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสัมภาษณ์

๔. การประกาศผลการคัดเลือก

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒
<http://www.phayaob.go.th> และทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒

หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดำเนินการผิดพลาดอันอาจทำให้เกิด
ความไม่เป็นธรรม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ จะพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือก
ในครั้งนี้ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสำเนียง อัดไพบูลย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
(แบบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖)

ที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๑	นายเฉลิมพล มาปี้ก	
๒	๐๐๐๒	นางชฎานิสดา ปิงสุแสน	
๓	๐๐๐๓	นางสาวกมลธิดา ป้องสลัด	
๔	๐๐๐๔	นายกระจ่าง หลีกคำ	
๕	๐๐๐๕	นายกิตติศักดิ์ ศรีจันทร์	
๖	๐๐๐๖	นางเรณู เหมืองจา	
๗	๐๐๐๗	นายชาญณรงค์ สุภา	
๘	๐๐๐๘	ว่าที่ ร.ต.ภัทรดนัย มูลศรี	
๙	๐๐๐๙	นายณัฐกฤษณ์ อินเตชะ	

